

## กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม มีการจัดประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

1. การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างสร้างความโปร่งใส ค่านิยมภายในหน่วยงาน โดยไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ รวมถึงประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาลและในทุกโอกาส
2. นโยบายในการดำรงตนตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประมวลจริยธรรม
3. การส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ลดความเสี่ยงการทุจริต พัฒนาปรับปรุงการประเมิน ITA ช่วยยกระดับการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อน เพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ประโชติชน ซึ่งเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” นั้น

ในกรณี เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สืบหาความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษ ต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นอาจหลีกเลี่ยงได้ คือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้การรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือ ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป

พืชน์ คิ้มแก้วรัตน์ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

( นายมานพาคิตตี้ สีหามาตย์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม



## NO GIFT POLICY

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบาย

**ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล และในทุกโอกาส**

**เพื่อสร้างค่านิยม งดการให้ ไม่รับ และเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส**

( นายมานพาคิตตี้ สีหามาตย์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

## กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

นายฉานพาทิตี สีสยามัตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ร่วมกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์และปฏิญาณตนแสดงเจตนาร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Zero Tolerance)

พร้อมให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ไม่เพิกเฉยและยินยอมต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

